




Mua oto trả góp

Lợi thế khi mua ô tô trả góp là gì?

 Difficulty Easy

 Duration 12 month(s)

 Categories Machines & Tools

 Cost 0 USD (\$)

Contents

Introduction

Step 1 -

Comments

Introduction

Mua xe ô tô trả góp được xem là giải pháp giảm gánh nặng tài chính tốt nhất cho người chưa có đủ vốn. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn e ngại để lựa chọn hình thức này bởi những rủi ro có thể xảy ra.

Vậy có nên mua xe ô tô trả góp không?

Hãy cùng TFSVN giải đáp và tìm cho mình giải pháp phù hợp nhé!

Hình thức mua xe trả góp là gì?

Mua xe ô tô trả góp là hình thức sở hữu một chiếc xe nhưng khách hàng sẽ chỉ cần thanh toán trước một khoản tiền nhất định thay vì phải trả hết toàn bộ một lần. Và những phần tiền còn thiếu sẽ được tư vấn vay qua ngân hàng rồi trả dần hàng tháng theo một mức lãi suất cụ thể.

Hình thức mua xe ô tô trả góp ngày càng phổ biến và được nhiều người áp dụng. Bởi nó được xem là giải pháp giải quyết tài chính tạm thời tốt nhất cho nhiều người khi chưa có đủ vốn để được cơ hội sở hữu chiếc xe yêu thích của mình.

Lợi thế khi mua ô tô trả góp là gì?

Như đã nói trên, lợi thế lớn nhất khi chọn mua xe oto trả góp chính là bạn vẫn sở hữu được chiếc xe yêu thích về tay mặc dù vốn ban đầu chưa đủ. Ngoài ra, hình thức còn mang tới những lợi ích khác như:

Lãi suất trả góp 0% hoặc có thể ở mức thấp nhất.

Các ngân hàng có thể cho vay đến 100% giá trị xe, nhờ đó giúp giảm áp lực về gánh nặng chi tiêu.

Thời gian trả góp có thể kéo dài 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí là 10 năm. Với khoảng thời gian dài này, nếu bạn có mức thu nhập ổn định sẽ dễ dàng chi trả hết đúng thời hạn như đã ký kết.

Còn với những người mặc dù đủ tiền mua xe nhưng có thể dành số tiền còn lại để đầu tư vào các dự án khác sinh lãi hơn.

Hơn nữa, với hình thức này còn có dịch vụ vay bao gồm các gói bảo hiểm ô tô.

TFSVN – Đơn vị tài chính hỗ trợ mua góp ô tô hàng đầu

TFSC, công ty 100% vốn của Công ty ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính cho khách hàng mua xe Toyota tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.

TFSC có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính thông qua các công ty con của mình. Hiện nay, hệ thống toàn cầu của TFSC bao phủ hơn 40 lãnh thổ và khu vực. (Việt Nam là nước thứ 33).

TFSVN có nhiều chính sách cho vay đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng khi muốn [vay mua ô tô](#).

Với khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp, công ty có 05 sản phẩm vay linh hoạt: Sản phẩm Truyền Thống, Balloon, 50/50 và sản phẩm EZ, sản phẩm Loyalty dành cho khách hàng thân thiết. Với khách hàng doanh nghiệp, TFSVN còn có thêm Sản Phẩm Vay Xe Lô – Fleet.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay chúng tôi :

Công ty tài chính Toyota Việt Nam – TFSVN

Hotline: 028 7309 0998

Trụ sở: Phòng 04-05, tầng 12, Tòa nhà Saigon Centre Tòa 2, số 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Văn phòng đại diện: Tầng 8 Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Materials

Tools

Step 1 -
